



Datanews9

# ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,575 ปีที่ 17

วันที่ 7 มีนาคม 2568

ราคา 10 บาท

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

## ‘TikTok’ ประกาศลงทุนครั้งใหญ่ในไทย 3 แสนล้านบาท ตั้ง Data Hosting

นายจिरายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนางเฮเลนา เลิร์ช รองประธานนโยบายสาธารณะ บริษัท ดิกดีอก และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย พร้อมประกาศลงทุน 3 แสนล้านบาท (8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง 5 ปีและมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะ



อ่านต่อหน้า 2

ภาพจาก : thairath.co.th



ภาพจาก : thansettakij.com



ภาพจาก : www.brandage.com

24 ล้านคน เสี่ยงจมน้ำทุกด้านทั่วไทย **ห. 2** “บิกซี” ดัมเบ็ดทุ้ม 6,091 ล้าน **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8



### ‘TikTok’ ประกาศลงทุนครั้งใหญ่ในไทย 3 แสนล้าน ตั้ง Data Hosting

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนางเสนา เลิศฯ รองประธานนโยบายสาธารณะ บริษัท ดิจิตอล และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย พร้อมประกาศลงทุน 3 แสนล้านบาท (8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง 5 ปีและมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะการตั้ง Data Hosting ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ในโครงการจัดตั้ง Data Hosting ในประเทศไทยของดิจิทัลถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของดิจิทัล ต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลระดับภูมิภาค สอดคล้องกับเป้าหมายของไทยในการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้มแข็ง ซึ่งบทบาทของดิจิทัลที่ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความบันเทิง แต่ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการสร้างงาน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามชาติ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของดิจิทัลที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ การผลิตเนื้อหา และการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างภาครัฐและดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่จะประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและประชาชน โดยประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้าน ทั้งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความมั่นคง รวมถึงแรงงานที่มีทักษะสูง เมื่อรวมกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับนักลงทุน สิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจของดิจิทัลและการลงทุนยังช่วยส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนทั่วโลกว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่มีคุณภาพสูงในเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าการลงทุนและนวัตกรรมของดิจิทัลจะไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยผู้สร้างสรรค์เนื้อหา และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับดิจิทัลในการสร้างอนาคตดิจิทัลที่ครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมขอขอบคุณดิจิทัลที่ได้ให้ความมั่นใจในประเทศไทย และแสดงความยินดีที่เป็นพันธมิตรสำคัญในการเดินทางสู่อนาคตดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ นายจิรายุ กล่าว ( ที่มา : www.thansettakij.com )

### 24 ล้านคน เสี่ยงจนทุกด้านทั่วไทย

น.ส.วรวรรณ พลิตามีน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้จัดทำบทความเรื่องการบรรลุเป้าหมายเอสดีจี ในการยุติความยากจนหลายมิติ โดยสศช.ได้พัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติของประเทศไทย (เอ็มพีไอ) เพื่อนำมาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการยุติความยากจนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดสัดส่วนจำนวนผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติหรือทุกด้าน ให้ลดลงให้ได้อย่างน้อย 50% ในปี 73

ทั้งนี้ในปี 66 ไทยบรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วนคนจนหลายมิติแล้ว โดยมีคนจนหลายมิติจำนวน 6.13 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.76% จากประชากรทั้งหมด ลดลงจากปี 58 ที่มีสัดส่วนคนจนหลายมิติ 20.08% ซึ่งสัดส่วนคนจนหลายมิติในทุกช่วงวัยลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล เช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีผู้ได้รับสวัสดิการประมาณ 14 ล้านคน นอกจากนี้หากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดซึ่งมีการพัฒนาดีขึ้นมากในด้านการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด การกำจัดขยะที่เหมาะสม การเข้าถึงการศึกษา และการมีบำนาญถ้วนอายุ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความยากจนหลายมิติของไทยยังมีประเด็นท้าทายหลายด้าน แม้ว่าคนจนหลายมิติจะลดลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีคนจนอยู่อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจนอีกกว่า 18.8% ที่กำลังประสบปัญหาทั้งคุณภาพชีวิตและการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อน อาจหลุดพ้นความยากจนได้ยาก และคนไทยอีกกว่า 24 ล้านคน เสี่ยงต่อการเป็นคนจนหลายมิติ หรือคิดเป็นสัดส่วน 34.7% ของประชากรทั้งหมด โดยมีความขัดสนในด้านการมีบำนาญ หรือบำนาญมากที่สุด

ทั้งนี้การแก้ปัญหาความยากจนหลายมิติต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินซึ่งยังมีข้อจำกัดหลายประการแม้ว่าจะมีบำนาญถ้วนอายุรองรับยามเกษียณมากกว่าในอดีตแต่สัดส่วนคนจนหลายมิติที่ไม่มีบำนาญถ้วนอายุอยู่ในอันดับสูงอีกทั้ง ข้อจำกัดการดึงแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบรวมถึงการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่มีข้อจำกัดการไม่มีหลักประกันยามเกษียณ รวมถึงการใช้นโยบายที่เหมือนกันในทุกพื้นที่อาจไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนหลายมิติได้อย่างตรงจุดเนื่องจากปัญหามีความเชื่อมโยงกันไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งเพียงอย่างเดียว ( ที่มา : www.dailynews.co.th )

### ‘บิกซี’ ดันเบ็ดทุ๋ม 6,091 ล้าน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แห่งค้าปลีกกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า ในปีนี้ บิกซี เตรียมงบลงทุน 6,091 ล้านบาท เปิดเพิ่ม 207 สาขา ได้แก่ สาขาขนาดใหญ่ 7 สาขา และสาขาขนาดเล็ก 200 สาขา อาทิ บลูพอร์ต หัวหิน, Phenix ประจวบ, สวนนนุช, โครงการเพชรโพธิ์, จตุจักร และ Parc Bangna เป็นต้น ถือเป็นทำเลใหม่ที่ บิกซีต้องการขยายบริการให้ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มลูกค้าพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น พร้อมกันนี้ บิกซี ยังมีแผนริเริ่มสาขาปัจจุบันอีก 117 สาขา ได้แก่ สาขาขนาดใหญ่ 17 สาขา และสาขาขนาดเล็กอีก 100 สาขา อาทิ รัชดาภิเษก, บางปะกอก, พัทยา 1, บางนา, สุขุมวิท 3-1, นครปฐม, บางบอน, อำนาจเจริญ, หาดใหญ่ 1, ภูเก็ต, พัทยา 3, แฟชั่นไอส์แลนด์, สุวินทวงศ์, หางดง, วังสะพุง, สีคิ้ว และ พังงา เป็นต้น

เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหลากหลายเจนเนอเรชั่น โดยจะมีการปรับโฉมพื้นที่โซนต่าง ๆ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้ง อาทิ พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่สำหรับพบปะสังสรรค์ และร้านค้าสุดล้ำสมัย สอดรับเทรนด์นักช้อปปิ้งรุ่นใหม่ รวมถึงร้านอาหารรสเลิศตอบโจทย์ทุกความอึดอร่อยเหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมทั้งมีแผนสนับสนุนการขายด้วยการจัดโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษมากมายมอบให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดสาขาที่จะมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่า รวมถึงสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนคัดสรรและนำเสนอสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บิกซี มีนโยบายดูแลพนักงานทุกคน ซึ่งสามารถดำเนินการตกลงเพื่อโอนย้ายไปทำงานได้ที่ บิกซี สาขาใกล้เคียง หรือที่ภูมิภาคของพนักงานตามสมัครใจ และสำหรับกลุ่มร้านค้าเช่นกัน ได้มีการเจรจาตกลงร่วมกันกับทางผู้เช่าพื้นที่ ด้วยการดูแลและจัดหาพื้นที่ เพื่อย้ายไปเปิดให้บริการในสาขาอื่น ๆ ของบิกซีทั่วประเทศ ปัจจุบัน บิกซี มีจำนวนสาขาขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย, กัมพูชา และสปป. ลาว รวมทั้งสิ้น 207 สาขา แบ่งเป็น ไฮเปอร์มาร์เก็ต 155 สาขา ฟู้ดเพลส 18 สาขา มาร์เก็ต 34 สาขา ตลอดจนมีบิกซีมินิอีก 1,616 สาขา รวมถึงยังมีธุรกิจไอเชตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศเวียดนาม ( ที่มา : www.dailynews.co.th )



ประกาศบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง  
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

ด้วย บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด (สรท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ตามภารกิจเป้าประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินงานอื่นๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยในปัจจุบันมีการปฏิบัติงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนตามกฎหมาย

สนใจสามารถดูรายละเอียด  
ที่ [www.sahathaihotel.com](http://www.sahathaihotel.com)  
และยื่นใบสมัครได้ที่

บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด  
973 อาคารเพริสตันท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 6เอ  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 02 656 0044

รับสมัครตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2568  
ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. (ในวันหยุดราชการ)

บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด  
เลขที่ 2/4 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. สำเนางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
  3. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 10C ชั้น 10 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติเงินปันผลประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนั้น โปรดลงนามและปิดรายการแนบไปตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และส่งมายังบริษัทก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)  
กรรมการ

บริษัท ชินโร เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 18 ห้อง 1804 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ชินโร เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ชินโร เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 18 ห้อง 1804 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระที่ 2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการบริษัท
- วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าจ้าง
- วาระที่ 6 ให้อัตยานุรักษ์ตำแหน่งของคณะกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

Sign (Mr. Sakano)

坂野 文計

( นาย ฟูมิคะชิ ซาคานะ )  
กรรมการ

FUJITA TECHNO (THAILAND) CO., LTD.

04 February 2025

Subject : Invitation to ordinary general meeting of shareholders No.1/2025  
To : Shareholders

Whereas, the shareholders of Fujita Techno (Thailand) Co., Ltd. deems it appropriate to hold the ordinary general meeting of shareholders No.1/2025 on 18 March 2025 at 09.00 a.m., at The Meeting Room of Fujita Techno (Thailand) Co., Ltd. 188/89 Moo.3 Soi Bangpreangpattana Tumbol Bangpreang Aumthur Bangbo Samutprakarn 10560, Thailand. The agenda is as follows:

1. To considering approval of the Minutes of the previous meeting.
2. To consider approving the financial statement for the fiscal year ended at December 31, 2024 and the auditor's report;
3. To consider appointing the company's auditor for the fiscal year ending at December 31, 2025 and fixing remuneration;
4. To consider appointing new director to replace the director who must be retired by rotation; and
5. To consider other business. (If any)

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.  
If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,



(MR.TAKAO KENJI)  
Manager Director



TRIGON GEMS

WHOLESALE OF GEMSTONES

Trigon Gems Co., Ltd.  
Head Office: 431 Soi Pradu 1 Charoenkrung Rd, Bangkoklaem, Bangkoklaem,  
Bangkok 10120  
Tel: 0-2688-7090-2

วันที่ 07 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไตรกอน เจมส์ (ชื่อเดิมบริษัท เอทชเอท จำกัด)

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.15 น. ณ บ้านเลขที่ 431 ซ. ประดู 1 อ. เจริญกรุง แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
ขอกุณฉิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายเฟรด โมอวรัต  
กรรมการ



วันที่ 07 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสจีโฮ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 431 ซ. ประดู 1 อ. เจริญกรุง แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
ขอกุณฉิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายเฟรด โมอวรัต  
กรรมการ

SGO Holdings (Thailand) Co., Ltd. 431 Soi Pradu 1, Chareonkrung Road, Bangkoklaem, Bangkok 10120 Thailand



วันที่ 07 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จิวเวลรี่ อาร์ทิสต์ จำกัด

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.45 น. ณ บ้านเลขที่ 431 ซ. ประดู 1 อ. เจริญกรุง แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอกุณฉิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายเฟรด โมอวรัต

กรรมการ

Jewelry Architects Co., Ltd. 431 Soi Pradu 1, Chareonkrung Rd., Bangkoklaem, Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2688 7360 Fax: (66) 2688 7360



431 Soi Pradu 1, Chareonkrung Road, Bangkoklaem, Bangkok 10120, Thailand  
P (66) 2688-7108 F (66) 2688-7109

วันที่ 07 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเค แม็กกาซีน พับลิชชิ่ง จำกัด

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.15 น. ณ บ้านเลขที่ 431 ซ. ประดู 1 อ. เจริญกรุง แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอกุณฉิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด วิลเลียม สโตว์

กรรมการ





GIP Company Limited  
Company Register No. 2802/2538 Bangkok

วันที่ 07 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี ไอ ที จำกัด

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 431 ซ. ประชูปู 1 ต. เจริญกรุง แขวง บางกอกแหลม เขตบางกอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุวิทย์ ้วยเพชร  
กรรมการ

GIP Co., Ltd. 431 Soi Pradu 1, Charoenkrung Rd., Bangkok, Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2688 7360 Fax: (66) 2688 7229



วันที่ 07 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี ไอ ที จำกัด

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ เลขที่ 431 ซอยประชูปู 1 แขวงบางกอกแหลม เขตบางกอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุวิทย์ ้วยเพชร  
กรรมการ

CIMEDIA Co.,Ltd. 431 Soi Pradu 1, Charoenkrung Road, Bangkok, Bangkok 10120, Thailand, Tel: 02-688-7090-2



วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แทสก์เวิลด์ จำกัด

ด้วยทางคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 57 อาคารปาร์ควอเตอร์ อีโคพาร์ค ฮ่องกง เลขที่ 909-910 ชั้นที่ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



บริษัท แทสก์เวิลด์ จำกัด  
TASKWORLD CO., LTD

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุวิทย์ ้วยเพชร  
กรรมการ

Taskworld Co., Ltd. Unit 909-910 9th Floor 57 Wireless Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

บริษัท ฮีวีเซเวน จำกัด  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮีวีเซเวน จำกัด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568  
2. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568  |
| วาระที่ 2 | พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท                    |
| วาระที่ 3 | พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) |
| วาระที่ 4 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  |

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ได้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายหวัง หย่ง เจีย)  
กรรมการ



AMATA U COMPANY LIMITED (Registration No. 010596303908)  
232 Arunrod Building, New Petchburi Rd., Bangkok, Muang Krung, Bangkok 10300

AU 25084

วันที่ 8 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
บริษัท อมตะ ยู จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานและงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
2. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยหนังสือฉบับนี้ บริษัท อมตะ ยู จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 7002 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจั่น อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568 และขอความเห็นกรรมการพิเศษ (โหนด) ปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ผู้รับมอบอำนาจส่งหนังสือดังกล่าวมาที่บริษัทฯ อย่างช้าภายใน วันที่ 7 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ  
ชายชื่น  
(นายวิกรม กรมดี)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท อมตะ ยู จำกัด

AU25084

Page 1 of 1



K L A COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
99/279 Ratchadaphisek Rd., Chankae, Chatuchak Bangkok 10900  
TAX ID: 010555-4020851 Tel: 02-916-7778

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เค แอล เอ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ของบริษัท เลขที่ 99/279 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
(นายวิเสศสิทธิ์ อรุณทรัพย์)  
กรรมการ

กรรมการ



บริษัท ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น จำกัด (FAR EAST PUBLICATIONS LTD)

เลขที่ 253 อโศก ชั้น 16 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-1908-11 Fax 0-2261-1912

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 9.30 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านวิดีโอ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล/ผลกำไรของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ  
นางศุภินา ดิจกษ  
กรรมการบริษัท

บริษัท ที เอ็ม อินเตอร์ ลอว์ จำกัด  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น. ที่ทำการของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 368/12 หมู่บ้านพาทิไอโรรมอินทรา ถนนวิรัชพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องให้เลิกบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าเงินจ้าง
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ  
นายสมพร โอนโรตง  
( นายสมพร โอนโรตง )  
กรรมการ

กรุณาส่งกลับที่ นายเมธิชัย ย่อมดอน โทร. 08-4163-9270  
เลขที่ 69/172 ซอยนวนนินทร์ 153 ถนนนวนนินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ซีรีไทย (645) จำกัด

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีรีไทย (645) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 354 ซอยเจริญรัช 10 ถนนเจริญรัช แขวงคลองตัน ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน

ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
(นางสาวจตุพร เอี่ยมอระดูไทย)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท มณีวิภา กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0335565000341

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท มณีวิภา กรุ๊ป จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทนี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อเจ้าหนี้ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 188 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568



(นางมณีวิภา ไบจรัส)

ผู้ชำระบัญชี

บริษัท แอดแวนเนอร์ จำกัด

7 มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดแวนเนอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 701/175 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายพันธกร ขอบธรรม )  
กรรมการบริษัท

บริษัท คิวดี อีเวนท์ จำกัด

50/549 หมู่บ้านสุภาวดี ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คิว ดี อีเวนท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 50/549 หมู่บ้านสุภาวดี ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายคฤดี บุญคุ้ม )  
กรรมการบริษัท

**ข้อมูลธุรกิจ**

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

**หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ**

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240